

Tiếp nối sự thành công của chương trình Lễ Hội Mùa Xuân đầy ý nghĩa và nhiều trải nghiệm thú vị cho học sinh. Trường THCS Thượng Thanh đã phối hợp cùng công ty Tiếng Anh Language Link tổ chức chương trình “Triệu phú tiếng Anh”. Chương trình nhằm tạo ra một sân chơi học thuật bổ ích cho học sinh trong toàn trường, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức giữa các học sinh. Quan trọng hơn, cuộc thi mang ý nghĩa khích lệ, động viên phong trào học tiếng trong nhà trường.



“Triệu Phú Tiếng Anh” là một chương trình dành cho tất cả học sinh THCS Thượng Thanh, được xây dựng dựa trên trò chơi truyền hình “Ai là triệu phú” – Who wants to be a millionaire. Chương trình gồm 2 vòng *Vòng 1 – Online*. Thời gian thi: từ 9h ngày 20/02 đến hết 23h ngày 24/02 năm 2023. Kết thúc vòng online, thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung kết tổ chức tại sân trường vào thứ 2 ngày 27/02/2023.

Vòng trung kết với sự tham gia của 4 học sinh xuất sắc nhất đó là: em Nguyễn Thuý Dương lớp 9A2, em Lê Ngọc Khánh lớp 8A1, em Nguyễn Vũ Anh Quân lớp 7A2 và em Nguyễn Hải Lâm lớp 6A3. Tham gia vòng trung kết, các thí sinh giải đáp một loạt câu hỏi trắc nghiệm (tối đa 10 câu/thí sinh) với độ khó tăng dần để giành giải thưởng tiền mặt rất lớn. Phần chơi của thí sinh kết thúc khi thí sinh quyết định dừng cuộc chơi hoặc trả lời sai một câu hỏi.



Ngoài màn tranh tài gay cấn trên sân khấu, ở dưới các em học sinh và các thầy cô còn được giao lưu trả lời câu hỏi để cứu trợ cho đội của mình trên sân khấu và nhận được những phần quà rất hấp dẫn.



Thêm vào đó học sinh và các thầy cô còn được mãn nhãn với phần nhảy hip hop đỉnh cao đến từ ban tổ chức của chương trình.



Kết thúc chương trình “Triệu phú Tiếng Anh”, em Nguyễn Vũ Anh Quân lớp 7A2 đã nhận được xuất học bổng trị giá 15 triệu đồng và 1.000.000đ tiền mặt, em Nguyễn Thuỳ Dương lớp 9A2 đã nhận được xuất học bổng trị giá 12 triệu đồng và 500.000đ tiền mặt đến từ công ty Language Link.



Cuộc thi khép lại nhưng còn đọng lại nhiều ý nghĩa... chương trình đã lan tỏa niềm yêu thích Tiếng Anh đến với mỗi học sinh và cán bộ giáo viên trong nhà trường, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh trường THCS Thượng Thanh trong thời đại mới. BGH nhà trường tin tưởng rằng với mục đích, ý nghĩa và sự đổi mới của chương trình, các em học sinh sẽ hưởng ứng và thêm yêu môn học Tiếng Anh hơn nữa...